

ปีบคก.ในประเทศ

A2

โพสต์ทูเดย์ - เอเชีย พลัส ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้พึ่งพาปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก คาดจีดีพีโต 4.2% สงครามการค้าโลก กดส่งออก

ลุ้นปัจจัยภายในประเทศ

กีดกันการค้ากระทบส่งออก ค่าเงินแข็งค่าทุก1บาทกดจีดีพี0.06%

โพสต์ทูเดย์ - เศรษฐกิจไทยปีนี้พึ่งพาปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก-สหรัฐ กีดกันการค้า-บาทแข็งค่ากระทบการส่งออก มองปีนี้จีดีพีโต 4.2%

นางภรณ์ ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ เอเชีย พลัส มองว่า ปีนี้จีดีพีของไทยน่าจะเติบโตในระดับประมาณ 4.2% และ 4.4% ในปี 2562 ปัจจัยที่จะสนับสนุนการเติบโตมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ขณะที่การลงทุนภาครัฐน่าจะเห็นความคืบหน้ามากขึ้นจากปี 2560 ที่เผชิญกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง โดย

คาดว่าปีนี้จะมีโครงการที่อนุมัติและรอประมูลกว่า 1.52 แสนล้านบาท

“การลงทุนภาคเอกชนหลัง พ.ร.บ. อีอีซีจะเห็นชัดเจนมากขึ้น จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สะท้อนได้จากตัวเลขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตั้งเป้าไว้ที่ 7.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.3% จากปีก่อน ซึ่งฝ่ายวิจัยเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ เพราะ พ.ร.บ.ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติฯ ไปแล้ว รอโปรดเกล้าฯ สาระสำคัญ เช่น เพิ่มระยะเวลาการเช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตอีอีซี 99 ปี จากเดิม 50 ปี ให้สิทธิลดอัตราภาษี 17% จากเดิมขั้นบันไดสูงสุด 35% สำหรับต่างชาติที่เข้ามาทำงานใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง” นางภรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 315.97 บาท จาก 305.44 บาท หรือเพิ่มขึ้น 3.45% มีผลวันที่ 1 เม.ย. 2561 จะกระตุ้นให้กำลังซื้อในประเทศดีขึ้น

ขณะที่การค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกแม้จะยังคงขยายตัวได้ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว แต่จะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวจากปี 2560 เพราะจะได้รับผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าของสหรัฐ โดยเฉพาะการไม่ต่ออายุมาตรการจีเอสพี การขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการ (Safeguard) ที่มีทั้งหมด 6 รายการ แบ่งเป็นสินค้าที่ดำเนินการไปแล้ว 2 รายการ คือ เครื่องซักผ้าและแผงโซลาร์เซลล์ ในขณะที่อีก 4 สินค้าอยู่ในกระบวนการ คือ เหล็ก อะลูมิเนียม ยางรัด และน้ำมัน